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Umsögn um lög um
farþega og farmflutninga

Undirritaður vill gera eftirfarandi breytingatillögu varðandi leyfi til farþegaflutninga 
með bifreiðum sem rúma færri en 9 farþega.

„Bifreiðar sem notaðar eru til farþegaflutninga gegn gjaldi skulu merktar greinilega því 
fyrirtæki sem það tilheyrir.
Einungis skulu notaðar bifreiðar sem uppfylla ýtrustu gæða og öryggiskröfur".

Ég styð heilshugar frumvarp þetta er lítur að reglum um útgáfu leyfa til sérútbúna bifreiða tel 
að það fyrirkomulag sé til bóta,
þetta gerir ákveðnar kröfur til gæða á bifreiðum sem notaðar eru til þjónustu við ferðamenn, 
styð ekki það að smærri bifreiðar t.d. Yaris eða
aðrir smábílar myndu bæta ímynd ferðaþjónustu heldur leiða til hins verra og þau rök að
smábíll mengi minna eiga ekki við heldur er það öryggi
sem á að vera í fyrirrúmi þegar kemur að þjónustu við ferðamenn.
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